

**ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN**  
**KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH VĨNH PHÚC**  
**(01/01/1997-01/01/2017)**

-----

**I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC**

Vĩnh Phúc là tỉnh có bề dày truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước bền bỉ của dân tộc, nơi đây đã diễn ra những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất, hết thế hệ này đến thế hệ khác chống lại thiên tai và giặc dã để sinh tồn và phát triển, góp phần làm nên một nền “Văn minh sông Hồng” rực rỡ. Cũng như nhân dân trên mọi miền của Tổ Quốc, con người Vĩnh Phúc cũng có những nét tiêu biểu về phẩm chất và bản sắc con người Việt Nam, mà nét nổi bật nhất là tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc mỗi khi bị xâm lăng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên, Vĩnh Phúc không chỉ tự hào là cội nguồn, là đất phát tích của dân tộc, mà bất kỳ ở giai đoạn lịch sử nào cũng có những đóng góp quan trọng vào sự sinh tồn của dân tộc, tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần của xã hội, để lại dấu ấn đậm nét trong thiên nhiên, trong sinh hoạt xã hội, trong tính cách con người Vĩnh Phúc. Những truyền thống quý báu đó là những giá trị bền vững để nhân dân Vĩnh Phúc viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương, khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 12-02-1950, trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên<sup>1</sup> và tỉnh Phúc Yên<sup>2</sup>. Diện tích tỉnh Vĩnh Phúc khi mới hợp nhất là 1.715km<sup>2</sup>, dân số 47 vạn người.

Ngày 26-1-1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504/NQ-QH về hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Tỉnh Vĩnh Phú có diện tích 5.103km<sup>2</sup>, gần 1 triệu 30 vạn dân, trong đó có 9 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số; các đơn vị hành chính gồm: Thành phố Việt Trì, 3 thị xã (Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên), 18 huyện, 4 thị trấn và 422 xã.

Sau gần 29 năm hợp nhất, tháng 11-1996 Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 đã ra Nghị định tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Tỉnh Vĩnh

- 
- (1) Tỉnh Vĩnh Yên được thành lập ngày 29-12-1899, bao gồm huyện Bình Xuyên (tách từ phủ Phú Bình tỉnh Thái Nguyên), phủ Vĩnh Tường (gồm 5 huyện là Bạch Hạc, Lập Thạch, Tam Dương, Yên Lạc và Yên Lãng (tách từ tỉnh Sơn Tây). Năm 1901 phủ Yên Lãng tách khỏi tỉnh Vĩnh Yên nhập vào tỉnh Phù Lỗ.
  - (2) Tỉnh Phúc Yên được thành lập ngày 6-10-1901, lúc đầu mang tên Phù Lỗ. Địa bàn tỉnh gồm 3 huyện cắt từ tỉnh Bắc Ninh sang là huyện Kim Anh, huyện Đông Khê (năm 1903 huyện Đông Khê đổi thành Đông Anh) và huyện Đa Phúc. Từ ngày 18-02-1904 tỉnh lỵ dời từ làng Phù Lỗ lên làng Tháp Miếu (tổng Bạch Trữ, phủ Yên Lãng) và từ đó tên tỉnh đổi thành Phúc Yên.

